

Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2024, Đại hội Liên Đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội đã diễn ra trong không khí trang trọng và hào hứng. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự khởi đầu một nhiệm kỳ mới của Ban Chấp hành Liên Đội, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm của các em học sinh hướng tới xây dựng một môi trường học tập tích cực và năng động.



Đại hội liên đội nhiệm kỳ 2024-2025

Đại hội mở đầu với nghi lễ thắt khăn quàng đỏ cho các đại biểu tham dự. Các em học sinh trong bộ đồng phục trang nghiêm tiến đến hàng ghế đại biểu, tự tay thắt khăn quàng đỏ cho các thầy, các cô tạo nên một khung cảnh xúc động và đầy tự hào. Mỗi chiếc khăn quàng được trao đi không chỉ là biểu tượng của Đội Thiếu niên Tiền phong mà còn gửi gắm lòng tri ân sâu sắc.



Nghi lễ thắt khăn quàng đỏ cho đại biểu

Tiếp nối nghi lễ, Đại diện các Đoàn thể, các Tổ chuyên môn nhà trường đã trao tặng những bó hoa tươi thắm tới đại hội, gửi lời chúc tốt đẹp nhất, động viên tinh thần cho các em học sinh trong nhiệm kỳ mới.



Đại diện đoàn thể tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong phần tham luận, các em học sinh đã thể hiện sự nhiệt tình và tinh thần cầu tiến qua những bài phát biểu ngắn gọn xúc tích. Nội dung tham luận xoay quanh nhiều vấn đề như: cách cải thiện môi trường học tập, tăng cường ý thức tự giác của học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, hay phát huy tinh thần đoàn kết thông qua các hoạt động phong trào. Những ý kiến này đã nhận được sự đồng thuận từ phía toàn thể đại hội, thể hiện rõ ý thức xây dựng và tinh thần đóng góp của mỗi đội viên.



Bài tham luận của em học sinh Hà Khánh Linh – Lớp 9A3

Phát biểu tại Đại hội, Thầy Nguyễn Thành Long Bí thư Chi Bộ-Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ niềm tự hào về những thành tích mà nhà trường cũng như các em học sinh đã đạt được trong thời gian qua. Thầy khẳng định: “Ban Chấp

hành Liên Đội không chỉ là đại diện cho tiếng nói của các Đội viên mà còn là cầu nối giữa nhà trường và các em học sinh “Tôi tin rằng với sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các em sẽ dẫn dắt Liên Đội đạt được nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.” Thầy nhấn mạnh bề dày thành tích của trường và nhắc nhở các em phải luôn giữ vững tinh thần học tập và văn hoá ứng xử tốt để xứng đáng với các chế độ nhà nước đã giành cho các em học sinh dân tộc miền núi.



Thầy giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thành Long phát biểu

Cuối chương trình, Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Liên Đội nhiệm kỳ mới. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc khẩn trương và đúng điều lệ. Sau những phút giây hồi hộp và sôi nổi, Ban Chấp hành mới đã được lựa chọn, là những gương mặt ưu tú, đại diện cho sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao. Các em đã cam kết sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu để tiếp tục đưa Liên Đội phát triển mạnh mẽ và gặt hái nhiều thành tích hơn nữa.



Thành viên đoàn Chủ tịch, Thư ký bỏ phiếu



Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Liên đội nhiệm kì mới

Đại hội Liên Đội Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú kết thúc trong niềm vui và hy vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều khởi sắc. Đại hội không chỉ là sự kiện bầu chọn Ban Chấp hành mới mà còn là cơ hội để các em học sinh thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc xây dựng tập thể. Đây chắc chắn sẽ là tiền đề để Liên Đội Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú tiếp tục vươn xa và gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.



Ban chấp hành liên đội mới nhiệm kỳ 2024-2025